

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ ๑ ๑๓๓๘



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด  
กระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่  
๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อราชการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด  
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ผ่านเครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ <http://moinet> และทาง Internet ที่ [www.moi.go.th](http://www.moi.go.th) เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๕๕๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๕๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

# สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

## ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. <u>แนะนำข้าราชการฝ่ายการเมืองของกระทรวงมหาดไทย</u> ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒</p>	<p>๑. นายธานี บุษาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. นางคมคาย อุดรพิมพ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</p> <p>๓. นายเกรียงยศ สุดลาภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)</p> <p>๔. นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕. นายสุริยะ ร่วมพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</p> <p>๖. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดจัดรณรงค์ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยให้ เน้น ๔ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑. ใช้หลัก <b>Citizen Center</b> คือ ยึดประชาชนเป็นหลัก โดยการจัดงานจะจัดสถานที่ใด จัดในช่วงเวลาใด และจัดกิจกรรมใด ให้ดูความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถมาใช้บริการของส่วนราชการได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด</p> <p>๒. ใช้หลัก <b>One Stop Service</b> คือ ลักษณะกิจกรรมต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ต่อเนื่องจบสิ้นในครั้งเดียว และให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด</p> <p>- ให้ทุกจังหวัดเชิญหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมดำเนินการเช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ สถาบันการศึกษา ต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน เป็นต้น</p> <p>๓. <b>ต้องมีหลักการความสามัคคี</b> คือ ควรมีกิจกรรมที่ประชาชน ภาคเอกชน ภาคราชการ สามารถเข้ามีส่วนร่วมกันให้เกิดความสามัคคี เช่น กิจกรรม สันทนาการ กิจกรรมกีฬาสนุกสนาน เป็นต้น</p> <p>๔. <b>ต้องมีความเป็นประชานิยม</b> คือ เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจหรือได้รับประโยชน์ โดยให้บริการงาน มีร้านธงฟ้าราคาถูก มีบริการฟรีของหน่วยงานต่างๆ ให้ขอความร่วมมือร้านค้า องค์กรการกุศลให้ไปแจกของร่วมกับทางจังหวัด</p> <p>ให้ทุกจังหวัดจัด “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และจังหวัดใดมีความต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเปิดโครงการให้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงทราบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๓. มาตรการป้องกัน การเกิดอัคคีภัยในสถานบันเทิง</p>	<p>- <b>ให้ทุกจังหวัด</b> กวดขัน และดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานบันเทิง</p> <p>กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจดำเนินการตรวจสอบสถานบริการ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย โดยมอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ยกเว้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้มอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) ดูแล</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การดำเนินการตามนโยบาย ปกป้องสถาบัน สร้างความ สมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	<p>- <b>ให้ทุกจังหวัด</b> ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะการกระทำผิดกฎหมายกระทบต่อสถาบันหรือต่อความสงบเรียบร้อย</p> <p><b>ในส่วนกลาง</b> ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวัง และติดตามข้อมูลข่าวสารกระทรวงมหาดไทย โดยให้รายงานกระทรวงทราบทุกเดือน หรือทันทีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย</p> <p><b>ในส่วนภูมิภาค</b> ให้กวดขัน เฝ้าระวังสื่อท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๕. การขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- <b>ตามที่ได้มอบนโยบายไปเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒</b> และคณะทำงานได้จัดทำเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีทั้งกระบวนการ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ในระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)</p> <p>- <b>ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและจังหวัดทุกจังหวัด</b> ร่วมขับเคลื่อนผลักดันแผนที่ยุทธศาสตร์ ให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และจะใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๖. การเตรียมความพร้อม สถานการณ์สาธารณสุข ประเภทต่าง ๆ</p>	<p>- ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ช่วยประชาชนที่ประสบภัย หนาวในพื้นที่ ๔๙ จังหวัด</p> <p>ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ สาธารณสุขประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยแล้งที่กำลังจะ มาถึง ให้เตรียมการสำรวจ ซ่อมแซม หรือเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ไว้เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยให้กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมซักซ้อมการดำเนินการ และหากมีระเบียบหรือข้อกำหนดใดเป็นปัญหาอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้เสนอแก้ไขหรือยกเว้นระเบียบนั้น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>๗. การมอบหมายการปฏิบัติงานแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- จังหวัดเชียงใหม่ ให้กวดขัน ดูแลเรื่องความสามัคคี สมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดเชียงใหม่</p>
	<p>- จังหวัดสงขลา ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของ ประชาชนและความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ ๔ อำเภอ (อำเภอนาทวี สะบ้าย้อย จะนะ เทพา)</p>	<p>- จังหวัดสงขลา</p>
	<p>- อุบลราชธานี ให้กวดขัน ดูแลเรื่องความสามัคคี สมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดอุบลราชธานี</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วย</u> <u>ว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u> ๑. “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน”</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดร่วมรณรงค์ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ให้ดำเนินการแบบ เข้าถึงประชาชน โดยบูรณาการทุกหน่วยงานในจังหวัด ออกให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการรับรู้และรวบรวม ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเตรียมการให้สามารถ แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p><b>๒. การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ</b></p>	<p>- รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒) เดือนละ ๕๐๐ บาท ยกเว้นผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้ว โดยใช้งบประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ในเดือนเมษายน</p> <p><b>ให้ทุกจังหวัดเตรียมจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุในพื้นที่</b> โดยจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินการ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
<p><b>๓. การป้องกัน การเกิดอัคคีภัยในสถานบันเทิง</b></p>	<p>- <b>ให้ทุกจังหวัด</b>ดูแลและกวดขัน เรื่องการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานบันเทิงอย่างจริงจัง โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยเชิญผู้ประกอบการสถานบริการมาทำความเข้าใจ ตักเตือน รวมทั้งให้ตรวจค้นสถานบริการในช่วงกลางคืน นอกจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ศึกษาพระราชบัญญัติสถานบริการ , พระราชบัญญัติควบคุมอาคารสถานที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าทำผิดกฎหมายให้ดำเนินการทันที</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- จังหวัดท่องเที่ยว</p>
<p><b>๔. การชุมนุมประท้วงของประชาชน</b></p>	<p>- <b>ให้ทุกจังหวัด</b> ดำเนินการในเรื่องการชุมนุมประท้วงของประชาชน ดังนี้</p> <p><b>๑) กรณีการชุมนุมเนื่องจากการแตกแยกทางความคิด</b> ให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เช่น ให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้ปรับความคิด หันหน้าเข้าหากัน เพื่อสร้างความสามัคคี</p> <p><b>๒) กรณีการชุมนุมเนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชน</b> เช่น เรื่องภัยแล้งให้ดูแลให้ทั่วถึงและเป็นธรรม หากเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตรงตกต่ำ ให้ร่วมรับฟังปัญหาแล้วรายงานกระทรวงทราบ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)</u></p> <p>๑. การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)</p>	<p>- การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape) เป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิ์แก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เดิมกำหนดดำเนินการเสร็จในปี ๒๕๕๑ และได้ขยายระยะเวลาการดำเนินการเป็นปี ๒๕๕๒ ขณะนี้มี ๕ จังหวัดที่ดำเนินการเสร็จแล้ว คือ จังหวัดนครพนม , ตราด , เลย , ชัยนาท ,หนองบัวลำภู และมี ๑๖ จังหวัดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร , ลพบุรี , กระบี่ , ยโสธร , ประจวบคีรีขันธ์ , ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ , นครนายก , สระแก้ว , สงขลา , พังงา , ราชบุรี , สระบุรี , แม่ฮ่องสอน , จันทบุรี และสตูล</p> <p>- ให้ทั้ง ๑๖ จังหวัด เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ให้แจ้งกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- จังหวัดกำแพงเพชร ลพบุรี กระบี่ ยโสธร ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครนายก สระแก้ว สงขลา พังงา ราชบุรี สระบุรี แม่ฮ่องสอน จันทบุรี สตูล</p>
<p>๒. การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานบันเทิง</p>	<p>- ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จะมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานบันเทิง โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเป็นคู่มือปฏิบัติการเพื่อใช้ในการตรวจราชการของผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล สถานบริการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจราชการในพื้นที่ต่อไป</p>	<p>- จังหวัดกระบี่ , พังงา , ภูเก็ต ระนอง , สุราษฎร์ธานี , ตรัง พัทลุง , สงขลา , นราธิวาส , ปัตตานี , ชุมพร , ยะลา นครศรีธรรมราช , สตูล</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานคร</p>	<p>- ให้กรุงเทพมหานคร เร่งประสานการดำเนินงาน กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของกทม.</p>	<p>- กรุงเทพมหานคร</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> (นายวิชัย ศรีขวัญ)</p> <p>๑. การขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ข้อ ของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการที่วางไว้ โดยให้มี ๓ เรื่องหลัก คือ โครงการที่เร็ว (Quick win) ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในทันที โครงการนำร่องที่เป็น พื้นฐาน (Flagship) และโครงการที่เป็นโครงการดีเด่น (Best practice) โดยจะทำการติดตามประเมินผลทุก ๓ เดือน ให้รายงานครั้งแรกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตามลำดับ</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. การชุมนุมประท้วงของประชาชน</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดที่มีการชุมนุมประท้วงเนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชน ให้ดูแล เอาใจใส่ ร่วมรับฟัง และแก้ไขปัญหาของประชาชน รวมทั้งให้จัดทำปฏิทิน ในรอบปีว่ามีภัยเรื่องใดเกิดขึ้นในพื้นที่บ้าง เพื่อนำมาจัดทำแผนรองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในรอบปีของจังหวัด</p> <p>- การชุมนุมที่ท้องสนามหลวง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิด ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.มท.) โดยทุกหน่วยงานและจังหวัด สามารถประสานการดำเนินงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒



